

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
สมัยประชุมสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

.....

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดที่ลงชื่อและเข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชัชวาล อินทะจร	ประธานสภา อบต.บ้านหาด	ชัชวาล อินทะจร
๒	นายสนิท สวัสดิ์	รองประธานสภา อบต. บ้านหาด	สนิท สวัสดิ์
๓	นายเกษม พ่วงจारी	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	เกษม พ่วงจारी
๔	นายลำยอง เรืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ลำยอง เรืองอร่าม
๕	นายศิริโรจน์ บุญมัน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	ศิริโรจน์ บุญมัน
๖	นางสาวเอมวาลี พหุพันธ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	เอมวาลี พหุพันธ์
๗	นายสุชาติ ดีประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	สุชาติ ดีประเสริฐ
๘	นายฉลวย จงเจริญ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ฉลวย จงเจริญ
๙	นายจเร เกตุกรรม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	จเร เกตุกรรม
๑๐	นายทอง ศิรินันท์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	ทอง ศิรินันท์
๑๑	นายไพฑูรย์ ตรีรัตน์สถิต	เลขานุการสภา อบต.	ไพฑูรย์ ตรีรัตน์สถิต

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายผ่าน เอมดี	นายก อบต.บ้านหาด	ผ่าน เอมดี
๒	นายวิเชียร เรียบร้อย	รองนายก อบต.บ้านหาด	วิเชียร เรียบร้อย
๓.	ด.ต.ประเสริฐ ลำพู	รองนายก อบต.บ้านหาด	ด.ต.ประเสริฐ ลำพู
๔.	นายเชื่อน เกตุกรรม	เลขานายก อบต.บ้านหาด	เชื่อน เกตุกรรม
๔	นางธัญญธร สมพงษ์	ผอ.กองคลัง	ธัญญธร สมพงษ์
๕	นางสาวไพรินทร์ วัตถุประสงค์	หัวหน้าสำนักปลัด	ไพรินทร์ วัตถุประสงค์
๖	นางสาวศิริพร เอมดี	นักวิชาการศึกษา	ศิริพร เอมดี
๗	นายพีระพงษ์ สีสว่าง	ผ.อ.กองช่าง	พีระพงษ์ สีสว่าง

ประธานสภาเปิดการประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
มีสมาชิกสภาลงชื่อและเข้าประชุมจำนวน ๑๐ ท่าน ครบองค์ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภา ฯ - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา ฯ - การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จะมีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขหรือเพิ่มตามสำเนารายงานการประชุมที่สมาชิกสภาทุกท่านได้รับแล้วหรือไม่

ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภา ฯ

ประธานสภา ฯ - ขอมติรับรองรายงานการประชุมโดยการยกมือ

มติที่ประชุมสภา ฯ- ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม

ประธานสภา ฯ -ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ

๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การพิจารณาวาระที่ ๒ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

ประธานสภา ฯ - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และกำหนดให้สมาชิกสภาเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติต่อคณะกรรมการภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และแจ้งให้สมาชิกทราบแล้ว จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบ

สุชาติ ดีประเสริฐ - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

ข้าพเจ้าประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้เสนอต่อที่ประชุมสภา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอการแปรญัตติ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ไม่ขอเสนอแปรญัตติ ที่ประชุมคณะกรรมการไม่มีการเสนอแปรญัตติ โดยที่ประชุมมีความเห็นยืนตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ตามรายละเอียดที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

ประธานสภา ฯ - ที่ประชุมจะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ประธานสภา ฯ - ถ้อยว่าการพิจารณาวาระที่ ๒ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ที่ประชุมสภามีมติเห็นตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อที่ประชุม

การพิจารณาวาระที่ ๓ การลงมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประธานสภา ฯ - การพิจารณาวาระนี้ ไม่มีการอภิปรายเป็นการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอมติที่ประชุมสภาโดยสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ลงมติโดยการยกมือ

มติที่ประชุมสภา ฯ- ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเอกฉันท์ด้วยเสียง ๙ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภา ฯ - ไม่มี

ประธานสภา ฯ - บัดนี้ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ไม่มีเรื่องพิจารณาอื่น ๆ ขอปิดการประชุม
สภาสมัยประชุมสามัญที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ไพฑูถิ์ ตรัยรัตนสถิต
(นายไพฑูถิ์ ตรัยรัตนสถิต)
เลขาธิการสภา อบต.บ้านหาด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ศิริโรจน์ บุญมั่น
(นายศิริโรจน์ บุญมั่น)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ฉลวย จงเจริญ
(นายฉลวย จงเจริญ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สุชาติ ดีประเสริฐ
(นายสุชาติ ดีประเสริฐ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม